

# Thiết kế mới lạ nền thủy tinh hình tình yêu có nắp cho ngày lễ tình nhân số lượng lớn



Award-winning team of designers has won the trust of many upscale brands like NEST Fragrance. The talented design team is unmatched in China.



## Tại sao chọn Đồ thủy tinh đầy năng

- Sự cống hiến cao nhất cho thiết kế, không bao giờ nén về chất lượng
- Đồ thủy tinh đầy năng bảo vệ nghiêm ngặt các thiết kế của khách hàng, tất cả các mặt hàng được thiết kế mới từ chúng tôi đều chưa được sao chép trong ba năm.

- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm hàng đầu trong Đồ thủy tinh đầy nắng Đồ thủy tinh đầy nắng đã từng phá hủy 80.000 chiếc bình thủy tinh gần như không có tí vết.

## Mô tả Sản phẩm

<b>tên sản phẩm</b>	Bán buôn hình tình yêu <u>lo nển thủy tinh có nắp đậy</u> cho ngày Valentine
<b>thời gian mẫu</b>	1. 5 ngày nếu có hình dạng và kích thước kính 2. 15 ngày, nếu bạn cần kính có hình dạng và kích cỡ mới
<b>Đo lường</b>	<b>Mã hàng:</b> SGHY23122601 <b>Cái lọ</b> <b>Đường kính trên cùng:</b> 83mm <b>Cao:</b> 12 mm <b>Cân nặng:</b> 131g <b>Dung tích:</b> 50ml <b>Nắp</b> <b>Đường kính trên cùng:</b> 83mm <b>Chiều cao:</b> 18mm <b>Cân nặng:</b> 103g
<b>đóng gói</b>	Đóng gói bình thường, hộp quà tặng cá nhân, hộp nhựa PVC, hộp cửa sổ, hộp màu, hộp màu trắng, v.v.
<b>Thời gian giao hàng</b>	Trong vòng 35 ngày sau khi mẫu và đơn hàng được xác nhận
<b>Chính sách thanh toán</b>	Đặt cọc trước 30% bằng T/T và số dư so với bản sao B/L
<b>Lô hàng</b>	Bằng đường biển, đường hàng không, đường cao tốc và đại lý vận chuyển của bạn đều được chấp nhận
<b>Dịp sử dụng</b>	Trang trí nội thất, Trang trí đám cưới, Ủng hộ đám cưới, Nâng cao trang trí,



Có rất nhiều công dụng cho việc này **lo nển thủy tinh**, và nhờ có nắp đậy kín nên có thể cất nển một cách an toàn và ngăn bụi, mảnh vụn xâm nhập. Thứ hai, do cấu trúc chắc chắn và ổn định nên nó có thể được sử dụng như một **người giữ ngon nển** để thêm bầu không khí ấm áp cho nội thất. Ngoài ra, nhờ thiết kế trong suốt, nó có thể hiển thị màu sắc và hình dạng đẹp mắt của nển, tăng cảm giác thích thú về thị giác.



Tràn đầy sự lãng mạn và ấm áp, điều này **lo nén** có thể được sử dụng cho các lễ kỷ niệm và dịp đặc biệt khác nhau, chẳng hạn như đám cưới, tiệc sinh nhật hoặc bữa tối lãng mạn.



Một hình trái tim **lo nển thủy tinh có nắp** là một loại đồ trang trí nhà cửa và giá đựng nển với nhiều công dụng và tính năng. Nó có thể được sử dụng như một **người giữ ngọn nển**, Quà tặng hoặc trang trí nhà cửa thuần túy, tạo thêm bầu không khí ấm áp, lãng mạn và độc đáo cho nội thất.



**Phạm vi ứng dụng rộng rãi**

---

# WIDE RANGE OF APPLICATION

Suitable for: home life/coffee shop/restaurant/wedding/party/Christmas etc



HOME LIFE



COFFEE SHOP



RESTAURANT



WEDDING



PARTY



CHRISTMAS ETC

**Đóng gói & Vận chuyển**

---

# Different From The Peer



Own professional shipping company( Shenzhen Sunny Worldwide logistics)



20+ years freight history and WCA members.



# PACKING

We have Normal packing, PVC box  
Window box, carton box, pallet Color box, White box, ect.  
of course, we can customize  
Individual gift box for you.



Gift box



Carton



Pallet



Wooden case

**bình luận thuận lợi**

---

L*****u United States	Supplier Service: <b>Very satisfied</b> (5 stars) On-time Shipment: <b>Very satisfied</b> (5 stars)	24 Feb 2022
	300ml inside spraying cylinder glass candle jars whol... ★★★★★ Sunny Glassware provide an excellent service and high class products.	0
A*****c Australia	Supplier Service: <b>Very satisfied</b> (5 stars) On-time Shipment: <b>Very satisfied</b> (5 stars)	25 Jan 2022
	Matte Black Glass Candle Jar With Lids ★★★★★ The samples were well packaged and the quality of the jars are perfect exactly wh at I was hoping they would look like from seeing pictures from the supplier.	0
a*****j New Zealand	Supplier Service: <b>Very satisfied</b> (5 stars) On-time Shipment: <b>Very satisfied</b> (5 stars)	10 Jan 2021
	colorful iridescent white 10oz glass candle jars whole... ★★★★★ Thank You.	0
s*****s Hong Kong S.A.R.	Supplier Service: <b>Very satisfied</b> (5 stars) On-time Shipment: <b>Very satisfied</b> (5 stars)	30 Oct 2019
	glass bottle ★★★★★ Really satisfied with the quality of the bulk bottles	0

## Câu hỏi thường gặp

### 1) Bạn có thể kết hợp nhiều mặt hàng trong một thùng chứa trong đơn hàng đầu tiên của tôi không?

Vâng, chúng tôi có thể. Nhưng số lượng của mỗi mặt hàng đặt hàng phải đạt MOQ của chúng tôi.

### 2) Nếu có vấn đề về chất lượng, bạn có thể giải quyết vấn đề đó cho chúng tôi như thế nào?

Khi dỡ container, bạn cần kiểm tra toàn bộ hàng hóa. Nếu có bất kỳ sản phẩm bị vỡ hoặc khiếm khuyết nào, bạn phải chụp ảnh từ thùng carton ban đầu. Tất cả các khiếu nại phải được trình bày trong vòng 15 ngày làm việc sau khi dỡ container. Ngày này tùy thuộc vào thời gian đến của container.

### **3) tại sao bạn chọn chúng tôi?**

1. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực buôn bán đồ thủ tinh trong hơn **20 năm** và đội ngũ chuyên nghiệp nhất.
2. Chúng tôi có 10 dây chuyền sản xuất và có thể sản xuất 15 triệu chiếc mỗi tháng, chúng tôi có các quy trình nghiêm ngặt cho phép chúng tôi duy trì tỷ lệ chấp nhận trên 99%.
3. Chúng tôi làm việc với hơn 1800 khách hàng ở khoảng 80 quốc gia.
4. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu cần toàn diện chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

### **4) Chúng tôi có thể lấy mẫu miễn phí của bạn không?**

Vâng, bạn có thể. Của chúng tôi **Các mẫu được miễn phí** dành cho khách hàng xác nhận đơn hàng. Nhưng cước vận chuyển chuyển phát nhanh là trên tài khoản của người mua.

### **5) Còn MOQ của bạn thì sao?**

Các loại sản phẩm khác nhau sẽ có moq khác nhau, đối với một số đồ thủ tinh trong kho, các đơn đặt hàng nhỏ đều được chấp nhận.

### **6) Có bao nhiêu người trong bộ phận R&D của bạn?**

Chúng tôi có 5 nhà thiết kế chuyên nghiệp và họ sẽ phát triển 15 thiết kế sáng tạo hàng tháng.

### **7) Bạn có thể giảm giá cho tôi được không?**

Giá cả phụ thuộc vào số lượng của bạn, nếu bạn muốn giá tốt với đơn hàng nhỏ, bạn có thể đặt hàng số lượng nhiều hơn trong một lần và để hàng trong kho của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ hàng cho bạn cho đến khi bạn cần.

**Chúng tôi rất mong được yêu cầu và hợp tác của bạn.**